

**หลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้สินเชื่อการกู้เงินโครงการสวัสดิการ ช.พ.ค.
(วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท)**

นำเสนอเมื่อ : 20 ก.ย. 2554

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้สินเชื่อการกู้เงินโครงการสวัสดิการ ช.พ.ค. (วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท)

กรณีกู้เงินไม่เกิน 1.2 ล้านบาท	กรณีกู้เงินเกิน 1.2 ล้านบาท
<p>1. คุณสมบัติผู้กู้ (ต่อ)</p> <p>1.6 ต้องยินยอมให้หักเงินเดือนหรือเงินบำนาญ</p> <p>1.7 ผู้กู้ต้องมีหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานต้นสังกัด ต้องยินยอมหักเงินงวดนำส่งชำระหนี้ให้ธนาคาร ออมสิน กรณีผู้กู้สังกัดสถานศึกษาเอกชน หน่วยงานดังกล่าวต้องยินยอมหักเงินงวดนำส่งสำนักงาน ช.พ.ค./สำนักงาน สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น อนุญาตให้นำผู้กู้ไปส่งเงินงวดด้วยตนเอง</p> <p>1.8 ผู้กู้ที่ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด ต้องมีบุคคลที่เป็นครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีหน่วยงานต้นสังกัด และ ต้องเป็นบิดา มารดา คู่สมรส บุตรที่บรรลุนิติภาวะ หรือผู้ค้ำประกันของผู้กู้ เท่านั้น ยินยอมให้หักเงินเดือน/เงินบำนาญ และ หน่วยงานต้นสังกัดของบุคคลที่หักแทนต้องอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับผู้กู้</p> <p>1.9 มีความสามารถในการทำนิติกรรม</p> <p>1.10 ต้องทำการระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้เรียบร้อย ก่อนยื่นคำขอกู้</p> <p>1.11 ผ่านการรับรองสิทธิจากสำนักงาน ช.พ.ค./สำนักงาน สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร</p>	<p>1. คุณสมบัติผู้กู้ (ต่อ)</p> <p>1.6 ต้องยินยอมให้หักเงินเดือนหรือเงินบำนาญ</p> <p>1.7 ผู้กู้ต้องมีหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานต้นสังกัด ต้องยินยอมหักเงินงวดนำส่งชำระหนี้ให้ธนาคาร ออมสิน กรณีผู้กู้สังกัดสถานศึกษาเอกชน หน่วยงานดังกล่าวต้องยินยอมหักเงินงวดนำส่งสำนักงาน ช.พ.ค./สำนักงาน สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น อนุญาตให้นำผู้กู้ไปส่งเงินงวดด้วยตนเอง</p> <p>1.8 ผู้กู้ที่ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด ต้องมีบุคคลที่เป็นครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีหน่วยงานต้นสังกัด และ ต้องเป็นบิดา มารดา คู่สมรส บุตรที่บรรลุนิติภาวะ หรือผู้ค้ำประกันของผู้กู้ เท่านั้น ยินยอมให้หักเงินเดือน/เงินบำนาญ และ หน่วยงานต้นสังกัดของบุคคลที่หักแทนต้องอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับผู้กู้</p> <p>1.9 มีความสามารถในการทำนิติกรรม</p> <p>1.10 ต้องทำการระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้เรียบร้อย ก่อนยื่นคำขอกู้</p> <p>1.11 ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ. เกิด)</p> <p>1.12 ผ่านการรับรองสิทธิจากสำนักงาน ช.พ.ค./สำนักงาน สกสค.จังหวัด/ กรุงเทพมหานคร</p>
<p>2. วัตถุประสงค์การกู้เงิน</p> <p>2.1 เพื่อการศึกษา</p> <p>2.2 เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล</p> <p>2.3 เพื่อชำระหนี้สิน</p> <p>2.4 อื่น ๆ ตามความต้องการของผู้กู้</p>	<p>2. วัตถุประสงค์การกู้เงิน</p> <p>2.1 เพื่อการศึกษา</p> <p>2.2 เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล</p> <p>2.3 เพื่อชำระหนี้สิน</p> <p>2.4 อื่น ๆ ตามความต้องการของผู้กู้</p>
<p>3. จำนวนเงินให้กู้</p> <p>รายละเอียดไม่เกิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท) ยกเว้น ผู้กู้อายุเกิน 65 ปี (ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.เกิด) ให้กู้ได้ไม่เกิน 600,000.- บาท (หกแสนบาท) ทั้งนี้ ไม่เกินตามจำนวนเงินที่ผ่านการพิจารณาและรับรองสิทธิจากสำนักงาน ช.พ.ค./สำนักงาน สกสค.จังหวัด/ กรุงเทพมหานคร</p>	<p>3. จำนวนเงินให้กู้</p> <p>เกินกว่า 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท) ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) ทั้งนี้ ไม่เกินตามจำนวนเงินที่ผ่านการพิจารณาและรับรองสิทธิจากสำนักงาน ช.พ.ค./สำนักงาน สกสค.จังหวัด/ กรุงเทพมหานคร</p>

หรือดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ครูบ้านนอก [คลิกที่นี่](#) 🍌

ที่มาจากเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

http://www.oteq.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=537:-3-&catid=36:ckp&Itemid=66